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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 
                       

                  รองศาสตราจารย์  ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  นายกสภาวิทยาลัยลาประชุมเนื่องจากป่วย      
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้  นายแพทย์กวี  ไชยศิริอุปนายกสภาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  
๒๕๔๖  มาตรา  ๒๘  วรรคสาม  และมอบอาจารย์ฉลอม   อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยหรือผู้แทนรายงานต่อที่
ประชุมสรุปได้ว่า  

 

  ๑.๑  กรรมการสภาวิทยาลัยลาประชุม 
  อาจารย์ฉลอม   อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  เลขานุการ
สภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา
วิทยาลัยลาประชุม  ๒  ท่านคือ  รองศาสตราจารย์  ดร. ดิลก  บุญเรืองรอด  นายกสภาวิทยาลัยลาประชุม
เนื่องจากป่วย  และรองศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  
 ๑.๒  การประเมินผลการดําเนินงานของสภาวิทยาลัยนครราชสีมา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 อาจารย์ฉลอม   อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  
เลขานุการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ.  ได้กําหนดเกณฑ์ตัวบ่งชี้
ที่  ๗.๑  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หรือสมศ.  ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
ที่  ๑๒  การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของสภาสถาบัน  ซึ่งได้กําหนดให้สภาสถาบันต้องมีการประเมินผล
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทของสภาสถาบัน  อํานาจ  หน้าที่ของสภาสถาบันและตามข้อบังคับสภา
วิทยาลัยนครราชสีมาว่าด้วยการประเมินผลการดําเนินงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดให้สภาวิทยาลัยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกปี  ด้วยวิธีการประเมินตนเอง  และนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน
จัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือ  SAR  วิเคราะห์จุดเด่น  จุดท ี่ควรพัฒนานําข ้อเสนอแนะมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนา  ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาทุกท่านประเมินตนเองและฝ่าย
เลขานุการสภาจะจัดทําสรุปผลการประเมินมานําเสนอในคราวการประชุมครั้งต่อไป 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  
 
 



 ๓

 ๑.๓  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 อาจารย์ฉลอม    อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์พัฒน์ศิณ   สําเริงรัมย์            
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนารายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์พัฒน์ศิณฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ตามท่ีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หรือสมศ.  ได้แต่งต้ังคณะผู้ประเมินของ
วิทยาลัยนครราชสีมา  ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา  ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมในระหว่าง
วันที่  ๒๙ – ๓๐  เมษายน  และ  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมานั้น  โดยมีคณะผู้ประเมินประกอบด้วย  รศ.
ดร.สุมนต์  สกลไชย  รศ.ดร.นิพันธ์  จิตสมบัติ  ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก  ผศ.กรกนก  ทิพรส  และอาจารย์รัศมีเพ็ญ  
นาครินทร์  ผลการประเมินในครั้งนี้นั้นคณะกรรมการประเมินไปตามขั้นตอนและเกณฑ์ของสมศ. กําหนดซึ่ง
กรรมการทุกท่านได้ทําการตรวจประเมินอย่างกัลยาณมิตร   ผลการประเมินสรุปได้ว่า  ผลการประเมินตนเอง
ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม  ตามมาตรฐานและเกณฑ์ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  โดยกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  (ตัวบ่งชี้ที่  ๑ -๑๑)  มีผลการ
ประเมินตนเอง  อยู่ที่  ๔.๑๗  ซึ่งอยู่ในระดับ  “ดี”  โดยภาพรวมทั้ง  ๑๘  ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินตนเองอยู่ที่  
๔.๑๘  ซึ่งอยู่ในระดับ  “ดี”   ในการนี้คณะกรรมการได้ให้โอกาสวิทยาลัยได้โต้แย้งผลการตรวจภายในกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด  ซึ่งวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วไม่มีข้อโต้แย้งผลการตรวจแต่ประการใด  วิทยาลัยได้ทําหนังสือ
แจ้งไปยังสมศ.  เรียบร้อยแล้ว 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม สภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

    อาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  เลขานุการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา  เสนอรายงานการ
ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา   ครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบ 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องสบืเนื่อง   
 

  ๓.๑  ผลการดาํเนนิงานตามมติสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
  อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รายงานต่อ
ที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ตามที่ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  ในวันศุกร์ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมานั้น  สภาวิทยาลัยมีมติให้วิทยาลัยดําเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   วิทยาลัยได้ดําเนินการตามมติดังกล่าวดังนี้  วิทยาลัยโดยสภาวิทยาลัยได้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๕  และแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 



 ๔

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วิทยาลัยส่งเรื่องการอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และข้อกําหนดวิทยาลัยนครราชสีมา  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไปเพื่อให้สกอ.  รับทราบเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ใหค้วามเหน็ชอบ 
 

๕.๑  อนุมัติแผนปฏบิัติการวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
อาจารย์ฉลอม   อินทกุล   อธิการบดีวิทยาลัย  มอบอาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  รอง

อธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนางานต่อที่ประชุม  อาจารย์พัฒน์ศิณฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  
๓๔ (๑) (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งเป็นอํานาจของสภาวิทยาลัยที่มี
อํานาจอนุมัติแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย  แผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้เป็นแผนประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
แนวทางในการจัดทําแผนเป็นไปตามร่างแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีแนวทางเช่นเดียวกับปีที่
ผ่านมาเป็นไปตามทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  
เกณฑ์การประกันคุณภาพของสกอ.  และสมศ.  ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย  ฝ่ายแผนได้นําผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูล  นํานโยบาย  สถานการณ์  สภาพการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนามา
จัดทําแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย  ในส่วนปรัชญาของวิทยาลัยยังคงใช้ปรัชญาว่าด้วย  “เรียนรู้ สร้างสรรค์  
พัฒนา  นําคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม”  ค่านิยมหลักของวิทยาลัยคือ  “ทํางานเป็นทีม  มีความรับผิดชอบ  เรียนรู้
พัฒนาและมีนวัตกรรม”  วิสัยทัศน์คือ  “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําด้านสุขภาพและบริการ”  พันธกิจ
ประกอบด้วย  ๑)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพ  บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม   ๒)  พัฒนาสถาบันให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๓)  สร้างองค์ความรู้ใหม่  ถ่ายโอนความรู้และบริการสังคม   และ  
๔)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย  ๕  
ยุทธศาสตร์คือ  ๑)  ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ  ๒)  ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์  ๓)  บริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่สังคม ชุมชน  ๔)  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๕)  บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  แผนปฏิบัติการมีโครงการตามยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น  ๓๙  โครงการ  แผนปฏิบัติประจําปีดังกล่าว
มีรายรับ  ๙๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  มีรายจ่าย ๙๑,๗๔๐,๐๐๐  บาท  การจัดแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีตัวช้ีวัด  
เป้าหมาย  มีการติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการตามที่ระบบประกันคุณภาพกําหนด  
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ  ฝ่ายแผนและพัฒนาวิทยาลัยนครราชสีมาได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
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วิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และสภา
วิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติแผนตามมาตรา  ๓๔ (๑) (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า  จากการ
พิจารณาดูรายรับและรายจ่ายของวิทยาลัยพบว่ารายจ่ายของวิทยาลัยมีจํานวนถึงร้อยละ  ๙๕  ของรายรับซึ่ง 
วิทยาลัยควรกันงบประมาณไว้จํานวนหนึ่งสําหรับซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เสื่อมสภาพ  วิทยาลัยควรใช้
จ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ  ๘๐  ส่วนอีกร้อยละ  ๒๐  ควรกันงบประมาณไว้ใช้สําหรับซ่อมแซมอุปกรณ์หรือ
ใช้ในสภาวการณ์ฉุกเฉินและมีเหตุจําเป็น  ซึ่งการใช้งบประมาณจํานวนร้อยละ  ๙๕  ของรายรับถือว่าอยู่ใน
สภาวะเสี่ยงเกินไป  ดังนั้นหากจะมีการลดงบประมาณอย่างไรขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณา 

อาจารย์พัฒน์ศิณฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ประเด็นแรกในส่วนของค่าซ่อมแซมและค่า
เสื่อมต่างๆ   นั้นวิทยาลัยได้บรรจุไว้ในโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๕  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่ือ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งวิทยาลัยได้กันงบประมาณไว้สําหรับใช้ซ่อมแซม
และค่าเสื่อมเรียบร้อยแล้ว  และในส่วนที่สองเรื่องการกันงบประมาณฝ่ายแผนจะดําเนินตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภา 

อาจารย์อาจารย์พิเชฏฐ  พัฒนโชติ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นเพิ่มเติม
สรุปได้ว่า  เกี่ยวกับเรื่องงบดําเนินการ  งบการลงทุน  และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  เรื่องดังกล่าว
นี้น่าจะมีการจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

อาจารย์พัฒน์ศิณฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ในเรื่องงบดําเนินการส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าตอบแทนคงที่  เช่น  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าน้ํา  ค่าไฟ  ค่าวัสดุสื้นเปลืองต่างๆ  สําหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่ในหมวด
ที่  ๔  ตามยุทธศาสตร์ที่  ๕  เรื่องการบริหารจัดการนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่นํามาใช้เกี่ยวกับการพัฒนาในระยะสั้น
ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาในแต่ละโครงการ  เช่น  โครงการจัดทําฐานข้อมูล  โครงการจัดซื้อหนังสือ  
โครงการฝึกอบรมบุคลากร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการพิจารณาเป็นรายปี   ในเบื้องต้นหากเป็นโครงการตาม
แผนปฏิบัติการจะมีการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการตามแผนปี  แต่หากมีความจําเป็นจะมีการใช้งบประมาณ
ส่วนกลางนํามาใช้เพิ่มเติม 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  สอบถามเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เกี่ยวกับเงื่อนเวลาในการจัดทําโครงการ
วิทยาลัยได้มีการจัดทําโครงการตามเงื่อนเวลาหรือไม่อย่างไร  และให้ข้อเสนอแนะว่าในการวางแผนงานต่าง ๆ  
วิทยาลัยควรจัดทําเป็นช่วงระยะเวลาอาจเป็นช่วงระยะเวลา  ๓  เดือนเป็นไตรมาส   เพราะฉะนั้นในระยะเวลา
หนึ่งปีจะมีแผนการดําเนินงานสี่ไตรมาส  ซึ่งไตรมาสที่หนึ่งจะเป็นการวางแผนการดําเนินงาน  ไตรมาสที่สองและ
ที่สามเป็นการปฏิบัติงานตามแผน  และไตรมาสที่สี่จะเป็นการสรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการในปี
ถัดไป  และเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตามการดําเนินงาน 

อาจารย์พัฒน์ศิณฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ประการที่หนึ่งในส่วนของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการที่นําเสนอนั้นจะเป็นการนําเสนอแบบภาพรวม  หากพิจารณาแต่ละโครงการแล้วในแต่ละ
โครงการจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําโครงการซึ่งในแต่ละโครงการประกอบด้วยช่ือโครงการ  งบประมาณ  
และรวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการด้วย  ประการที่สองหากแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสภา
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วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วฝ่ายแผนและพัฒนาจะจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนและจะแบ่งเป็นไตรมาสตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์อาจารย์พิเชฏฐฯ  สอบถามเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เกี่ยวกับรายได้ของวิทยาลัย  ซึ่งหาก
พิจารณาแหล่งรายได้แล้วจะเห็นว่าวิทยาลัยมีรายได้หลักมาจากการจัดการศึกษา  รายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่
แน่นอนหรือประมาณการรายได้   เพราะหากเป็นรายได้ที่แน่นอนชัดเจนวิทยาลัยสามารถดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนของรายจ่ายได้  แต่ถ้าเป็นรายได้ประมาณการอาจทําให้รายได้ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือแผนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

อาจารย์พัฒน์ศิณฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ในส่วนของรายได้จากการจัดการศึกษาเป็น
รายได้ประมาณการ  ซึ่งคิดจากรายได้จากจํานวนนักศึกษาเก่าร้อยละ  ๘๕  ของนักศึกษาทั้งหมด  ส่วนนักศึกษา
ใหม่คิดร้อยละ  ๖๐  ของนักศึกษาที่มารายงานตัว 

อาจารย์สกนธ์  อินทกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นสรุปได้ว่า  วิทยาลัย
ควรหาวิธีลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  เช่น  การจัดอบรม
สัมมนาหลักสูตรระยะสั้น  การให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากที่วิทยาลัยดําเนินการอยู่  ส่วนการ
ลดค่าใช้จ่ายขอให้วิทยาลัยพิจารณาความเป็นมาซึ่งสามารถดูได้จากภาระงานที่ได้รับ  จํานวนนักศึกษา  การลด
จํานวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ขอให้ฝ่ายแผนและพัฒนาร่วมกับฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกันเพื่อ
กําหนดสาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้หรือไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้   พร้อมกับประมาณ
การรายได้ที่จะได้รับโดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่จะรับหากมีจํานวนน้อยลงจะส่งผลให้รายได้ลดลงด้วย  
ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยกําลังประสบปัญหาด้านการเงิน  ดังนั้นขอให้วิทยาลัยพิจารณาอย่างรอบคอบ 

อาจารย์สมศักด์ิ  สุคําภา  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า  
ประเด็นแรกเรื่องระยะเวลาของแผนการดําเนินงานตามแผนงานแต่ละกิจกรรมโครงการ  ซึ่งเป็นรายละเอียดที่
จะปรากฏในโครงการ  ประเด็นที่สองการประมาณการรายได้และรายจ่าย  ซึ่งในการบริหารจัดการเชิง
Technical  หากพิจารณาเพียงเป้าหมายจะไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้  เพราะวิทยาลัยยังคงมี
ปัญหาเก่าที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้  เช่น  จํานวนนักศึกษามีจํานวนน้อย  รายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ต้ังไว้  
ดังนั้นจึงขอเสนอว่าหากจะมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้ขอให้วิทยาลัยแต่งต้ังคณะทํางานต่อเนื่อง  เพื่อ
จัดทําแผนประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหน้า  ทํารายละเอียดเป็น   Cash flow  เพื่อนําแผนดังกล่าวควบคุม
รายรับรายจ่ายทั้งปีการศึกษา  ต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมในปีการศึกษาหน้า  ทําเป็น Quarter 
หรือไตรมาสเพื่อใช้ในการควบคุมทั้งสี่ไตรมาส  ใช้ในการควบคุมรายละเอียดรายรับรายจ่ายทั้งกิจกรรมโครงการ  
และในทุก ๆ  สิ้นสัปดาห์หรือทุกๆ  สิ้นเดือนจัดให้มีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่อย่างไร  กรณีที่
ไม่เป็นไปตามแผนต้องจัดให้มีการประชุมหารือเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และยินดี
ที่จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ส่วนปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ขอให้กรรมการสภาเร่งหาวิธีช่วย
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

นายแพทย์กวี  ไชยศิริประธานที่ประชุมให้ความเห็นสรุปได้ว่า  ในหลักการทําบัญชีต้องมีการ
ยกยอดบัญชีในปีเก่ามาเป็นฐานข้อมูลในปีถัดไปด้วย 
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อาจารย์พัฒน์ศิณฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกระบวนการ
จัดทําแผนนั้น  ฝ่ายแผนและพัฒนาได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  ซึ่งเมื่อนําแผนงานโครงการ 
ไปปฏิบัติจะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาจัดทําโดยอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ทุก
หน่วยงานต้องนําแผนงานโครงการที่ได้ปฏิบัติรายงานต่อคณะกรรมการดังกล่าว  ในการนี้ฝ่ายแผนและพัฒนา
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาและปฏิบัติงานดังกล่าว 

อาจารย์ ดร.  เรียม ตันศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสรุปได้ว่า
เรื่องปัญหาด้านการเงินนั้นอยู่ระหว่างการเชิญชวนผู้ให้ความสนใจเพื่อร่วมลงทุน  โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการใช้จ่ายและจะนําเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไป  หากผู้ให้ความสนใจให้ความตกลงอย่างเป็นทางการจะ
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้   

อาจารย์พิเชฏฐฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในลักษณะ
หุ้นส่วนถือเป็นแนวคิดในการยกระดับด้านการศึกษา  เพราะสังคมไทยในปัจจุบันหากมีการบริหารงานร่วมกันกับ
ต่างประเทศโดยถ้ามีผู้ร่วมทุนจากภายนอก  จะเป็นมูลเหตุจูงใจให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะเข้าศึกษายิ่งขึ้น
เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับอนาคตของนักศึกษา  ดังนั้นหากวิทยาลัยสามารถสรรหาผู้ร่วมลงทุน
ภายในประเทศหรือสถานศึกษาต่างประเทศเข้ามาร่วมทุนจะเกิดผลดีต่อการบริหารงานของวิทยาลัย 

อาจารย์สกนธ์ฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ในการประชุมครั้งนี้สภาวิทยาลัยต้องอนุมัติ
แผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา  แต่มีข้อแม้ว่าขอให้วิทยาลัยไปดําเนินการเพิ่มเติมโดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อที่จะดําเนินการแบบ  Cash flow  ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์สมศักด์ิฯ  ซึ่งกรรมการอาจ
ประกอบด้วยฝ่ายแผนและพัฒนา  ฝ่ายวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสาขาวิชาที่จะเปิดการ
เรียนการสอน  พิจารณาภาระงานบุคลากรให้มีความพอดีกัน  วิธีการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัย  และสามารถนํา
เรื่องดังกล่าวไปทํางานวิจัยไปพร้อมๆ  กันด้วย  และขอให้กรรมการสภาวิทยาลัยมีมติเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของวิทยาลัยในลักษณะหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดําเนินการของวิทยาลัยต่อไป 

นายแพทย์กวีฯ  ให้ความเห็นสรุปได้ว่า  ขอให้ความเห็นต่อจากข้อเสนอแนะของอาจารย์
พิเชฏฐฯ  ขณะนี้ทางด้านการแพทย์จะได้รับความนิยมมาก  ถึงขั้นในปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพมีการกว้านซื้อ
หุ้นจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก  หากไม่ขายจะมีการต้ังโรงพยาบาลแข่งขัน  ซึ่งโรงพยาบาลแถบชายแดนมีการ
ขายหุ้นและเข้าไปอยู่ในเครือข่าย   ดังนั้นวิทยาลัยต้องมีการเพิ่มมาตรการเชิงรุก  เช่น  การเข้าไปติดต่อหุ้นส่วน
มากกว่าที่จะให้หุ้นส่วนเข้ามาติดต่อวิทยาลัยซึ่งจะเป็นไปได้ยากกว่า   

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและขอให้วิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิทยาลัยไปปฏิบัติ 

 
๕.๒  อนุมัติปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  

         อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์ดร. สําราญ  บุญเจริญ  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์ดร. สําราญฯ  รายงานสรุปได้ว่า  สํานักทะเบียนและวัดผล  ได้ทําการ
ตรวจสอบพบว่ามีผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะวิชาสาขาวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  รวม  ๕  คณะวิชาคือ  



 ๘

บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน  ๘ คน  คณะสารสนเทศศาสตร์  จํานวน  ๑๓  คน  คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  ๗  คน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  จํานวน  ๑๕๓  คน  คณะเทคนิคการแพทย์  จํานวน  ๑๕  คน  
รวม  ๑๙๖  คน  สํานักทะเบียนและวัดผลได้นําเรื่องการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม  
๒๕๕๖  ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง  ๑๙๖ คน  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเห็นควรเสนอสภาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป  และสภาวิทยาลัยมี
อํานาจหน้าที่อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ 
(๗ ) วิทยาลัยจึงนําเสนอกรรมการสภามาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

        รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเกี่ยวกับเอกสาร
แสดงรายละเอียดผลการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ว่าด้วยเรื่องการลงลายมือชื่อแทนคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  

        นายแพทย์กวี  ไชยศิริประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่า  ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยนําส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร  เพราะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับ
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

        อาจารย์ภควรรณ ลุนสําโรง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า            
ช่วงระยะเวลาที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย  ว่าด้วยเรื่องผู้สําเร็จการของนักศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้จึงให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่แทน  ซึ่งทาง
บัณฑิตวิทยาลัยจะนําส่งเอกสารการปฏิบัติหน้าที่แทนเสนอสภาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 
๕.๓  อนุมัติผูส้ําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

          อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์ดร.สําราญ  บุญเจริญ  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์ดร. สําราญฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เนื่องจากการประชุมสภาวิทยาลัย
ครั้งที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   ได้อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน  ๒  คน  ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาเกิน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ผู้ประสานงานของคุรุสภา  (คุณภุมมิฏฐีฑา  ภุฑร)  จึงแนะนําให้วิทยาลัย
นครราชสีมานําเรื่องของผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน ๒ คนคือนายสุทธิรักษ์  ไกรเชย และนายอิทธิศักด์ิ โชติทอง  
ที่ได้ศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  (เกินระยะเวลา  ๓  ปี)   เสนอสภาวิทยาลัยได้รับทราบ  บัณฑิต
วิทยาลัยได้ประชุมเรื่องดังกล่าวในคราวการประชุมครั้งที่  ๘  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  
๒๕๕๖  และได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เห็นควรเสนอสภาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 อาจารย์ภควรรณ ลุนสําโรง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  สืบเนื่อง
จากบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการติดต่อจากคุรุสภานักศึกษาจํานวน  ๒ คนคือ  นายสุทธิรักษ์  ไกรเชย  และนาย



 ๙

อิทธิศักด์ิ  โชติทอง  ได้ย่ืนเอกสารเพื่อขอจบการศึกษาที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกิน  ๓  ปี  ซึ่งทางคุรุสภาให้
คําแนะนําว่าให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอสภาเพื่ออนุมัติและหากสภาอนุมัติให้นํารายงานการประชุมย่ืนประกอบการ
ขอใบประกอบวิชาชีพ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ช้ีแจงเหตุผลที่มีการศึกษาเกินระยะเวลาคือ  นักศึกษาชําระ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาล่าช้าเกินกําหนดและอยู่ระหว่างการจ่ายค่าเล่าเรียน  ทําให้การขออนุมัติจบการศึกษาเกิด
ความล่าช้า 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

๕.๔  อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีอาวุโส 
         อาจารย์ฉลอม    อินทกุล    อธิการบดีวิทยาลัยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชาฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เพื่อให้การ
บริหารการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนครราชสีมา  ได้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  วิทยาลัยจึงแต่งต้ัง   ร.อ.นพ.ศรัณย์  อินทกุล   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ให้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดีอาวุโส  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามความในมาตรา  ๓๙  และ  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังและถอด
ถอนรองอธิการบดีตามความในมาตรา  ๓๔  (๑๖)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีให้ความเห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 
 

  ๖.๑  การจัดการเรยีนการสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตร์อนามัยสิง่แวดล้อมวิทยาคารกรุงเทพ 
อาจารย์สกนธ์  อินทกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า 

เนื่องจากจํานวนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่  ๒  วิทยาคารกรุงเทพ เดิมมีนักศึกษา
จํานวน  ๒๐ คน แต่ปัจจุบันมีนักศึกษาเหลอืเพียง  ๒  คนเนื่องจากไปสอบ  Admission  แล้วติดในสถานศึกษา
ต่างๆ  ดังนั้นวิทยาลัยควรจะจัดการศึกษาสาขาวิชาดังกล่าวต่อไปหรือไม่อย่างไร  หรือมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างไร  เพราะหากมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดังกล่าวจะส่งผลต่อรายรับและรายจ่าย   

อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า  วิทยาลัยจะดําเนินการ
สรรหาสถานศึกษาใหม่เพื่อจัดให้นักศึกษาไปศึกษาต่อไป   หรือกรณีที่วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ดังกล่าว  วิทยาลัยจะดําเนินการย้ายนักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัย   

อาจารย์สกนธ์ฯ  ให้ความเหน็เพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ขอให้วิทยาลัยประสานงานกับรองอธิการบดี
วิทยาคารกรุงเทพเพื่อดําเนินการแก้ปัญหาต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีให้ความเห็นชอบ 
  



 ๑๐

๖.๒  การรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้รับการตรวจตามเกณฑ์ความเหมาะสมของ
สถาบันฯ  จากสภาวิชาชีพ 

อาจารย์สกนธ์  อินทกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า   
ปัญหาการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้รับการตรวจตามเกณฑ์ความเหมาะสมของสถาบันฯ  จากสภา
วิชาชีพและผลการตรวจยังไม่มีความแน่นอน  ดังนั้นวิทยาลัยควรแก้ปัญหาโดยการโอนย้ายนักศึกษาไปเรียนใน
สาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนได้หรือดําเนินการติดต่อสถานศึกษาที่สามารถส่งนักศึกษาไปเรียนในระดับปี
เดียวกันได้   

อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า  เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในเรื่องดังกล่าววิทยาลัยจะทําหนังสือสอบถามไปที่สภาเทคนิคการแพทย์แล้วจะนําเรื่องดังกล่าวมารายงานในที่
ประชุมครั้งต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีให้ความเห็นชอบ 
 
๖.๓  รายงานความคบืหนา้คดีนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ฟ้องวทิยาลัย 
อาจาย์สกนธ์  อินทกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ  มอบอาจารย์อาจารย์รุจินันท์  

วาธีวัฒนารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยช้ีแจงต่อที่ประชุม อาจารย์รุจินันท์ฯ  
รายงานสรุปได้ว่า  สืบเนื่องจากนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์จํานวน  ๑๘  คนฟ้องวิทยาลัยผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑  
และสภาเทคนคิการแพทย์ผู้ถกูฟ้องคดีที่  ๒  เป็นคดีปกครอง  ณ  ศาลปกครองนครราชสีมาเพื่อขอให้  ๑)  สภา
เทคนิคการแพทย์มารับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์  ๓) ขอใหส้ภาเทคนิคการแพทย์และวิทยาลัยมีการ 
กําหนดมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้สอบใบประกอบวิชาชีพได้  ๓) กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบัติตามคํา
ขอที่ ๑  และ  ๒  ได้ขอใหวิ้ทยาลัยชดใช้ค่าเสียหายแกน่ักศึกษาผู้ฟ้องคดีจํานวน  ๔๐  ล้านบาทนั้น  อาจารย์
รุจินันท์ฯ  ได้จัดทําคําให้การยื่นต่อศาลปกครองโดยยื่นเอกสารประกอบคําขอของนักศึกษาผู้ฟ้องคดีดังนี้  ข้อที ่ 
๑  คือยื่นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์และการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
จากสกอ.  ส่วนคําขอข้อที่  ๒  ได้ย่ืนเอกสารที่สภาเทคนิคการแพทย์  สกอ.  และวิทยาลัยร่วมกําหนดมาตรการ
ในการจัดสอบพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักศึกษามีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพ  ส่วนข้อที่  ๓  ช้ีแจงเหตุที่ไม่ 
อาจอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในคดีปกครองในการต่อสู้คดี 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัทราบ 
 

  ๖.๔   การวางแผนการรับนกัศึกษาโดยยึดตามวิสัยทศันข์องวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินทุ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตสรุป
ได้ว่า  สืบเนื่องจากจํานวนนักศึกษาแต่ละสาขามีจํานวนน้อยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งเอกชนและรัฐบาล
สาเหตุเพราะมีนักศึกษาบางส่วนเมื่อเข้าศึกษาในชั้นปีแรกอาจเกิดความไม่ชอบในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและมี
ความประสงค์ที่จะไปสอบสาขาวิชาอื่นหรือสถานศึกษาแห่งใหม่  ดังนั้นหากวิทยาลัยมีการวางแผนการรับ
นักศึกษาโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ว่าวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านใด  เมื่อพบว่าวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านใด



 ๑๑

ด้านหนึ่งต้องมีการสนับสนุนให้เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  ซึ่งจะทําให้วิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้จํานวน
มาก  อย่างไรก็ตามวิทยาลัยต้องคํานึงถึงนักศึกษาที่ต้องพ้นสภาพหรือลาออกด้วย  การที่วิทยาลัยเปิดสาขาวิชาที่
มีความหลากหลายหรือหลายสาขาวิชามากเกินไปอาจส่งผลต่อความไม่มั่นใจต่อหลักสูตรที่เรียน  ย่ิงไปกว่านั้น
หากจํานวนนักศึกษามีจํานวนน้อยอาจสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักศึกษา  นอกจากนี้การเปิดหลายสาขาวิชาอาจ
ทําให้วิทยาลัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์  ครุภัณฑ์และบุคลากรจํานวนมาก  แต่หากวิทยาลัยเปิด
สาขาวิชาที่มีความเข้มแข็งไปพร้อมๆ  กับการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อนํา
ความรู้ที่ได้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความม่ันใจในหลักสูตรที่เรียนยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัทราบ 
  
๖.๕  การกําหนดวาระในการดํารงตาํแหนง่ของผูบ้ริหาร 

  อาจารย์ดร. เรียม  ตันศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาตให้ความเห็นสรุปได้ว่า  
ปัจจุบันพบว่าการบริหารของวิทยาลัยบางตําแหน่งนั้นพบว่าผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับภาระงานที่ทํา  ดังนั้น
วิทยาลัยน่าจะมีการกําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งผู้บริหารให้มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  และ
หากมีผลปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถดํารงตําแหน่งในวาระต่อไปได้  ผู้บริหารได้แก่ อธิการบดี  รอง
อธิการบดี  คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานต่างๆ  เพราะปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาก   และเป็นการให้
โอกาสให้ผู้บริหารหรือคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารและใช้ความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรให้ดีย่ิงขึ้นสอดคล้องกับหลายสถาบันที่มีการสร้างคนรุ่นใหม่ๆ  เพื่อบริหารงาน  
การไม่ได้ระบุวาระในการดํารงตําแหน่งไว้ทําให้เกิดผลเสียหลายประการ  เช่น  กรณีที่ผู้บริหารทําการบริหารงาน
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบริหารงานได้ไม่ดีก็ไม่สามารถปลดออกจากตําแหน่งได้  ต้องรอให้มีการลาออก
หรือรอจนกว่าจะครบวาระซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน  ดังนั้นเห็นควรให้มีการกําหนดวาระในการดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวไว้ด้วย  และประการสุดท้ายวิทยาลัยควรเชิญผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นบุคคลภายนอกมา
ให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  เช่น  อาจารย์ทวิสันต์  โลนานุรักษ์  อดีต
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานหอการค้าหรือนักการเมือง  เป็นต้น  หากเป็นการจัดอบรมสัมมนา
ด้านจริยธรรมน่าจะมีการเชิญพระสงฆ์หรือผู้เกี่ยวข้องในการอบรมเรื่องดังกล่าวเพ่ือเป็นการเพิ่มคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา 
  รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินทุ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจาก
วิทยาลัยได้มีกระบวนการประเมินผู้บริหาร  ซึ่งส่วนหนึ่งในการประเมินผู้บริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาว่ามี
ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร  วิทยาลัยสามารถนําผลการดําเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้บริหารแต่ละคนสามารถที่จะบริหารงานต่อไปหรือไม่หรือจะมีการปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งดังกล่าว  เพราะปัจจุบันทุกสถานศึกษาหรือทุกองค์กรมีกระบวนการประเมินผู้บริหารทั้งสิ้น  ทั้งระดับ
อธิการ  รองอธิการ  คณบดีและคณะกรรมการต่างๆ  ล้วนต้องถูกรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเห็น
ด้วยที่วิทยาลัยจะมีการประเมินและปรับเปลี่ยนผู้บริหารงานให้มีความเหมาะสมต่อไป  เพราะหากยังให้ผู้ที่
ทํางานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์จะเกิดผลเสียต่อวิทยาลัยและนักศึกษา 



 ๑๒

  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สรุปได้ว่า  ขอให้วิทยาลัยไปตรวจสอบดูระเบียบ  ข้อบังคับว่ามีการบรรจุเรื่องวาระในการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  อาจารย์อาจารย์พิเชฏฐ  พัฒนโชติ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นเพิ่มเติม
สรุปได้ว่า  วิทยาลัยควรมกีารจัดทําหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการบรรจุวาระในการดํารงตําแหน่งของ
ผู้บรหิารแล้วนาํมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 
๖.๖  การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 

           รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นสรุปได้ว่า  
เรื่องการขอตําแหน่งทางวิชาการประการที่หนึ่งระเบียบหลักเกณฑ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  ประการที่สองวิทยาลัยต้องรับการประเมินคุณภาพอีกครั้งในปี
การศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนั้นขอให้วิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความ
พร้อมในการตรวจประเมิน  ประการที่สามขอขอบคุณวิทยาลัยและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ทํางานและร่วมกันปฏิบัติงานจนทําให้ตรวจประเมินคุณภาพรอบสามผ่าน  ประการที่สี่ขอให้หน่วยงานระดับ
คณะวิชาจัดประชุมเพื่อนํานโยบายของวิทยาลัยไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 
๖.๗  กําหนดการประชุมสภา ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

          เลขานุการสภาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุมสรุปว่าตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนดให้มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย            
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยจะแจ้งกําหนดนัดการประชุมก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑  เดือน 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ   
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
  

    
 (อาจารย์รุจินนัท์  วาธีวัฒนารัตน์) 

                ผู้จดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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